



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกรวย โทร ๐ ๒๔๔๗ ๕๕๘๒-๓ ต่อ ๒๕๑๕

ที่ นบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ ๒๕๗

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เรื่องการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกรวย

ตามที่โรงพยาบาลบางกรวย ได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แล้วนั้น และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติจัดอบรมในวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น- ๑๕.๓๐ น ณ ห้องประชุมเพชรคล้าย ๑ ชั้น ๕ โรงพยาบาลบางกรวย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวมัญญาพร ดีโนซัง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ - อนุญาต

(นายวิชัย รัตนกันต์พาณิชย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกรวย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลบางกรวย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
ตามประกาศโรงพยาบาลบางกรวย
เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางกรวย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลบางกรวย	
<p>ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกรวย วัด/เดือน/ปี : วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓</p> <p>หัวข้อ : EB ๙ เรื่อง หน่วยงานมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เรื่องการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔</p> <p>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ):</p> <p>๑.บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ ๒.โครงการ ๒.รายชื่อผู้ร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ๓.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เรื่องการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ c และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๔.รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เรื่องการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ๕.ภาพ กิจกรรมที่ระบุ วัน เวลา สถานที่ชัดเจน ๖.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>Link ภายนอก : https://www.bangkruaihospital.go.th/ita-๒๕๖๔/.....</p> <p>หมายเหตุ :</p>	
<p style="text-align: center;">ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล มณัญชยาพร ตีโนซัง (นางสาว มณัญชยาพร ตีโนซัง) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓</p>	<p style="text-align: center;">ผู้อนุมัติรับรอง วิชัย รัตนภักดิ์พาณิชย์ (นายวิชัย รัตนภักดิ์พาณิชย์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกรวย วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ จุฬารรณ งามสมกลิ่น (นางสาวจุฬารรณ งามสมกลิ่น) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓</p>	